



บทสนทนาจากเจ้าอาวาส



ประตุนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้

“ท่านคือศิลา และบนศิลานี้เราจะตั้งพระศาสนาจักรของเรา และประตุนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้” (มัทธิว 16-18)

คำสัญญาของพระเยซูเจ้าประโยคนี้นั้น ชัดเจนและหนักแน่น และเป็นความจริงมากกว่า 2000 ปี จนถึงเวลาปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ของพระศาสนาจักรได้ถูกบันทึกไว้ โดยมีทั้งความสว่างและความมืด ปะปนกันไป เป็นเครื่องยืนยันถึงความจริงที่ว่า พระศาสนาจักรที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงตั้งขึ้นแม้ว่าจะเป็น ผลงานฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า แต่พระศาสนาจักรที่ยังคงมีธรรมชาติของความเป็นมนุษย์อยู่ในตัว และเมื่อเป็นมนุษย์ พระศาสนาจักรก็ยังคงมีความอ่อนแอ บกพร่อง เฉากเช่นมนุษย์ทั่วไป

ความเป็นมนุษย์ของพระศาสนาจักร คือ จุดอ่อน ที่ปีศาจมุ่งโจมตี และทำลาย แต่ประโยคนั้นของพระเยซูเจ้ายังคงดังก้อง และเป็นพยานยืนยันว่า พระหัตถ์ของพระเจ้ายังคงประทับประคองและชี้นำพระศาสนาจักรอยู่ตลอดเวลา

“และประตุนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้” พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่า ประตุนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้

ขอให้เราฟังให้ดีที่ว่า ประตุนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้ พระเยซูเจ้าทรงสัญญาไว้แค่นั้น และไม่มากกว่านั้น พระเยซูสัญญาว่า “นรกจะไม่มีวันชนะ” และพระเยซูก็ไม่ได้สัญญาว่า “พระศาสนาจักรจะไม่ล้มลุกคลุกคลาน”

พระศาสนาจักรจะยังคงยืนหยัดต่อต้านประตุนรกก็จริง แต่บ่อยครั้ง และหลายครั้งที่พระศาสนาจักรล้มลุกคลุกคลาน

การล้มลุกคลุกคลานที่เกิดขึ้นกับพระศาสนาจักรในทุกยุคทุกสมัย และแม้แต่ในสมัยปัจจุบัน ไม่ได้เกิดจากการที่พระเป็นเจ้าทรงวางมือจากพระศาสนาจักร แต่การล้มลุกคลุกคลานของพระศาสนาจักรใน

แต่ละยุคแต่ละสมัยเกิดจากการที่พระศาสนาจักร ปล่อยให้สภาวะความเป็นมนุษย์ของตนอยู่เหนือ สภาวะความเป็นพระเจ้า

พระศาสนาจักรที่จะต้องเป็น “เกลียดองแผ่นดิน และแสงสว่างส่องโลก” กลับทำตนเป็น “เกลียดจิต และแสงริบหรี่”

พูดสั้นๆก็คือ เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกพระศาสนาจักรอันได้แก่ บรรดาพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ปล่อยตัว ปล่อยใจ ดำเนินชีวิตไปตามกระแสของโลก และปล่อยให้กระแสของโลกครอบงำชีวิต (กระแสของโลกที่นับวันจะตกต่ำลงเรื่อยๆ) เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่พระศาสนาจักรจะเริ่มต้น ล้มลุกคลุกคลาน เสื่อมภาพ ความเป็นพระฉายาลักษณ์ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า

และถ้าเป็นเช่นนั้น พระศาสนาจักรก็ไม่สามารถที่จะเป็นข่าวดีสำหรับโลกได้อีกต่อไป กลับกลายเป็นเกลียดจิต และเป็นแสงที่ริบหรี่ ไม่สามารถเป็นที่พึ่งแก่ใครได้มากนัก

ไม่มีใครที่จะสามารถมองเห็นพระเยซูเจ้าในชีวิตของสมาชิกของพระศาสนาจักร เห็นแต่อะไรก็ไม่รู้ ที่ไม่ใช่องค์พระเยซูเจ้า และนี่คือ สภาวะล้มลุกคลุกคลานของพระศาสนาจักร ปิตาจไม่สามารถเอาชนะ พระศาสนาจักรได้ก็จริง แต่ชีวิตของพระศาสนาจักรก็ไม่สวยงามอย่างที่ควรจะเป็น หรือพูดอีกอย่างหนึ่ง คือ “เป็นพระเยซูผู้อัปลักษณ์” พระศาสนาจักรที่ล้มลุกคลุกคลาน จำเป็นต้องได้รับการ ฟื้นฟูชีวิต อย่างเร่งด่วน

และในปี 2012 นี้ พระศาสนาจักรศูนย์กลางกำหนดให้เป็นปีแห่งความเชื่อ แต่ปีแห่งความเชื่อ ไม่ได้แปลว่าเป็นปีที่ต้องฟื้นฟูวิชาคำสอน หรือทุกคนต้องรู้คำสอนอย่างลึกซึ้งเข้มข้นเพราะบางที่รู้แต่คำสอน แต่ไม่ปฏิบัติตามคำสอน ก็ไร้ประโยชน์

ปีแห่งความเชื่อ ในความหมายเต็มๆ คือ ปีแห่งความเชื่อฟัง เพราะคำเต็มของความเชื่อ คือ ความเชื่อฟัง เราต้องหันมารื้อฟื้นความเชื่อฟัง ของคริสตชนในทุกกระดับ คริสตชนต้องรื้อฟื้นให้ชีวิตของตนมีความเชื่อฟังแบบพระเยซูคริสตเจ้าผู้ซึ่งเราแต่ละคนรับชีวิตของพระองค์มาในตัวเราผ่านทางศีลล้างบาป และการรื้อฟื้นต้องกระทำในทุกระดับตั้งแต่ พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส คือทุกระดับต้อง

1) เชื่อฟังพระเยซูเจ้า และคำสอนทุกอย่างที่พระองค์ทรงสั่งและสอน

2) เชื่อฟังผู้ที่พระเยซูเจ้าทรงแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ดูแลพระศาสนาจักรแทนพระองค์

ถ้าทำได้แบบนี้ พระศาสนาจักรก็จะเริ่มฟื้นจากสภาพล้มลุกคลุกคลาน ไปสู่สภาพแห่งความเข้มแข็ง มีชีวิตชีวา และสามารถเป็น “เกลียดที่มีความเค็มเข้มข้น และเป็นแสงสว่างที่เจิดจ้า” สำหรับโลก

สวัสดี...

พ่อसानิจ